

Góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt



Lực lượng thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông phối hợp phân luồng giao thông trên quốc lộ 10, đoạn qua địa phận xã Đông Động (Đông Hưng).

Để tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, năm 2020, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải sẽ chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, chỉ đạo tập thể cán bộ, công chức đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng với chú trọng tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa và các văn bản hướng dẫn thực hiện, các tiêu chí theo chủ đề của năm an toàn giao thông 2020 tới người dân, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải sẽ tăng cường công tác tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ thanh tra giao thông, thường xuyên phổ biến các văn bản mới về trật tự an toàn giao thông cho cán bộ, các đơn vị trong ngành.

Bên cạnh đó, lực lượng thanh tra giao thông tiếp tục thực hiện tốt các cuộc thanh tra hành chính, chuyên ngành được Giám đốc Sở Giao thông Vận tải phê duyệt. Khi cần thiết, lực lượng thanh tra giao thông sẽ lập kế hoạch, trình Giám đốc Sở Giao thông Vận tải quyết định thanh tra đột xuất. Về công tác thanh tra, kiểm tra thường

xuyên xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, lực lượng thanh tra giao thông sẽ tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và kiên quyết xử lý các vi phạm trong lĩnh vực vận tải, các dịch vụ hỗ trợ vận tải; chú trọng công tác tuần tra, kiểm soát trong các ngày cao điểm, các kỳ nghỉ lễ, tết; tập trung xử lý nghiêm lỗi đón trả khách, dừng đỗ không đúng nơi quy định; chờ hàng quá tải trọng cho phép, coi nơi thành thùng xe nhằm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và góp phần lập lại trật tự an toàn giao thông; kiên quyết xử lý tình trạng "xe dù, bến cóc"; phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương và các đơn vị chức năng tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, hành lang an toàn giao thông đường bộ...



Lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với Công an huyện Kiến Xương kiểm tra hoạt động bến đò Ngô Đông, xã Bình Thanh (Kiến Xương).

Trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, lực lượng thanh tra giao thông tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, tham gia đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra toàn bộ các bến khách, người điều khiển phương tiện, phương tiện chờ khách ngang sông trong mùa mưa, lũ và dịp lễ, tết. Kiên quyết đình chỉ các bến, phương

tiện không đủ điều kiện hoạt động, không bảo đảm an toàn. Sản sàng phối hợp với các lực lượng chức năng khác trong việc kiểm tra, phát hiện và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 17/5/2017 của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép trong phạm vi hành lang bảo vệ công trình cầu, cống, đường thủy nội địa, công trình thủy lợi và đề điều trên địa bàn tỉnh...

Ông Trịnh Xuân Hào, Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải cho biết: Năm 2019, trên địa bàn tỉnh, số vụ tai nạn giao thông đường bộ tuy có giảm nhưng số người chết và số người bị thương vẫn ở mức cao, số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng có chiều hướng tăng. Tình trạng "xe dù, bến cóc", xe trá hình, xe chạy sai luồng tuyến vẫn diễn ra phổ biến. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã lập 121 biên bản kiểm tra chuyên ngành giao thông vận tải; lập 71 biên bản hành chính với số tiền gần 1,7 tỷ đồng. Đã xử lý 286 trường hợp, nộp Kho bạc Nhà nước hơn 1,3 tỷ đồng (trong đó có 90 trường hợp chờ hàng quá tải trọng cho phép, 39 trường hợp tự ý thay đổi kích thước thành, thùng xe, 9 trường hợp chạy sai luồng tuyến, 25 trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông, còn lại là các vi phạm khác). Bên cạnh đó, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải còn phối hợp với Công an thành phố Thái Bình và Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) kiểm tra, xử lý xe ô tô vận tải hành khách không có phù hiệu, xe chạy hợp đồng không đúng quy định trên địa bàn thành phố Thái Bình; phối hợp với Công an huyện Tiên Hải kiểm tra, xử lý xe vận tải hàng hóa không đúng quy định trên địa bàn huyện. Kết quả của các đợt phối hợp đã kiểm tra, xử lý 112 trường hợp vi phạm với số tiền gần 188 triệu đồng. Thời gian tới, lực lượng thanh tra giao thông sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành cùng các lực lượng chức năng và các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ngăn chặn, kiểm chế tai nạn giao thông, bảo đảm giao thông thuận tiện, an toàn, thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

PHẠM HƯNG

Tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Từng tham gia chiến đấu ở những chiến trường ác liệt nhất, chủ doanh nghiệp xây dựng uy tín, tích cực ủng hộ các phong trào của địa phương... là những điều đồng đội của tôi đã nằm lại nơi chiến trường, nhiều người trở về thân thể không còn nguyên vẹn, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Bằng tình cảm đồng chí, đồng đội, tôi luôn cố gắng hỗ trợ những đồng đội có hoàn cảnh khó khăn.

Với suy nghĩ ấy, nhiều năm trở lại đây, vào dịp lễ, tết, ngày Thương binh - Liệt sĩ, ông Tiệp đều trao từ 350 - 500 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo. Ông còn hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng đài tưởng niệm liệt sĩ của huyện; hỗ trợ xây nhà cho đồng đội, hộ nghèo, người khuyết tật trong thôn, trong huyện, giúp họ vượt khó khăn trong cuộc sống. Ông Phạm Xuân Tỏi, Chủ tịch Hội Chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị huyện Quỳnh Phụ cho biết: Chúng tôi rất trân trọng và đánh giá cao nghĩa cử ông Tiệp dành cho hành quân, chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Dù đã tôi tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh. Khi đất nước hoàn toàn giải phóng, tôi được cử đi học sĩ quan hậu cần, năm 1978 tốt nghiệp thì năm 1979 tôi lại lên đường tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc ở mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang). Tháng 5/1989, tôi trở lại công tác tại Học viện Hậu cần và đến tháng 10/2004 thì nghỉ hưu với quân hàm đại tá. Tôi thấy mình thực sự may

mắn khi được trở về, được sống trong hòa bình. Rất nhiều đồng đội của tôi đã nằm lại nơi chiến trường, nhiều người trở về thân thể không còn nguyên vẹn, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Bằng tình cảm đồng chí, đồng đội, tôi luôn cố gắng hỗ trợ những đồng đội có hoàn cảnh khó khăn. Với suy nghĩ ấy, nhiều năm trở lại đây, vào dịp lễ, tết, ngày Thương binh - Liệt sĩ, ông Tiệp đều trao từ 350 - 500 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo. Ông còn hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng đài tưởng niệm liệt sĩ của huyện; hỗ trợ xây nhà cho đồng đội, hộ nghèo, người khuyết tật trong thôn, trong huyện, giúp họ vượt khó khăn trong cuộc sống. Ông Phạm Xuân Tỏi, Chủ tịch Hội Chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị huyện Quỳnh Phụ cho biết: Chúng tôi rất trân trọng và đánh giá cao nghĩa cử ông Tiệp dành cho hành quân, chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Dù đã tôi tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh. Khi đất nước hoàn toàn giải phóng, tôi được cử đi học sĩ quan hậu cần, năm 1978 tốt nghiệp thì năm 1979 tôi lại lên đường tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc ở mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang). Tháng 5/1989, tôi trở lại công tác tại Học viện Hậu cần và đến tháng 10/2004 thì nghỉ hưu với quân hàm đại tá. Tôi thấy mình thực sự may

tỷ đồng xây dựng công chào thôn An Hiệp; ủng hộ hơn 2 tỷ đồng xây dựng Trường Mầm non xã... Hiện Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Tuấn Anh do ông làm chủ đang tạo việc làm ổn định cho trên 300 lao động, trong đó chủ yếu là người dân địa phương và con em cựu chiến binh. Nói về việc thành lập doanh nghiệp, ông Tiệp tâm sự: Tôi về nghỉ hưu nhưng nghĩ sức khỏe mình còn, kiến thức, kinh nghiệm được Đảng, quân đội trang bị vẫn có thể giúp người lao động có việc làm và phục vụ quê hương, hơn nữa mình lại là đảng viên, là Bộ đội Cụ Hồ nên càng quyết tâm. Ông chỉ Nguyễn Đình Thiệu, Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Giao cho biết: Ông Nguyễn Quang Tiệp là người con quê hương thành đạt, có nhiều đóng góp tích cực xây dựng quê hương. Ngoài ra ông còn tích cực chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công trong và ngoài xã. Những việc làm của ông đã góp phần tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, ông là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo. Chúng tôi rất mong trong thời gian tới ông tiếp tục lãnh đạo công ty phát triển nhiều thành công hơn nữa để tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động; đồng thời, tiếp tục đóng góp hành với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

ĐẠO QUYN



Ông Nguyễn Quang Tiệp, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Tuấn Anh trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ).

Covid-19: Chung tay phòng, chống dịch Covid-19

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔNG HƯNG Sẵn sàng ứng phó với dịch Covid-19



Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng phun thuốc tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện chỉ đạo của các cấp và của ngành Y tế, Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng đã triển khai các phương án sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19). Hiện Bệnh viện có thể đáp ứng tốt công tác thu dung, điều trị bệnh nhân mắc bệnh.

Ông Vũ Viết Cẩm, thôn Đông Bình Cách, xã Đông Xá (Đông Hưng) - một trong những bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng cho biết: Ngay từ khi vào phòng khám tôi đã được các bác sĩ nhắc nhở phải đeo khẩu trang, cả người nhà cũng vậy và chúng tôi thực hiện đúng. Chúng tôi

Với phương châm "chống dịch như chống giặc", Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng đã thành lập 2 đội phản ứng nhanh, mỗi đội gồm 7 bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý và lái xe có nhiệm vụ hỗ trợ công tác giám sát, phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện và hỗ trợ các xã, thị trấn nếu xảy ra dịch. Bên cạnh đó, Bệnh viện đã mua gần 10.000 khẩu trang và túi cấp cho cán bộ, nhân viên, 20 bộ quần áo bảo hộ phục vụ công tác phòng, chống dịch; đăng ký 10.000 khẩu trang hỗ trợ của tỉnh tổ chức cấp và bán cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những người cần mua ngay tại bệnh viện. Các trang thiết bị, vật tư y tế như máy thở, máy hút đờm, quần áo bảo hộ, máy truyền dịch, dung dịch sát khuẩn... cũng đã được Bệnh viện chuẩn bị đầy đủ. Bác sĩ Đỗ Minh Trọng, Giám đốc Bệnh viện cho biết: Hàng ngày, Bệnh viện đều tổ chức khử khuẩn bằng Cloramin B trên nền nhà và hành lang các khu nhà. Từ khi có chỉ đạo của tỉnh, Bệnh viện phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức 2 lần phun hóa chất tiêu độc, khử trùng toàn bộ các khoa phòng, khu điều trị, khuôn viên của Bệnh viện. Các khu vực khám, điều trị đều được tăng cường dung dịch sát khuẩn để nhân viên y tế và người bệnh rửa tay. Bệnh viện cũng đã tập huấn cho toàn bộ cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế về công tác phòng, chống dịch, hướng dẫn chẩn đoán, dự phòng lây nhiễm, cách ly ca bệnh nghi ngờ nhiễm bệnh và công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện. Đến

nay, các bác sĩ, điều dưỡng đã thuần thục trong xử lý các tình huống, sẵn sàng ứng phó nếu xảy ra dịch bệnh. Tại các buổi giao ban hàng ngày, Ban Giám đốc đều thông tin tình hình dịch bệnh, cập nhật các tin tức chính thức từ Bộ Y tế về hướng dẫn phòng ngừa dịch bệnh tới cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế. Đặc biệt, Bệnh viện đã thành lập khu cách ly tại Khoa Truyền nhiễm có đầy đủ trang thiết bị, phương tiện, vật tư y tế bảo đảm công tác thu dung, cách ly, cấp cứu, điều trị bệnh nhân nếu có người có nguy cơ cao, người nghi nhiễm, bị nhiễm bệnh. Bác sĩ Nguyễn Duy Lập, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng cho biết: Khoa tổ chức khám sàng lọc cho các bệnh nhân có các triệu chứng liên quan đến đường hô hấp tại một phòng riêng biệt. Nếu bệnh nhân nào có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì tiến hành chụp X-quang tại giường, không để họ đi lại trong bệnh viện. Nếu có trường hợp có các biểu hiện nghi nhiễm Covid-19 sẽ đưa vào khu cách ly hoặc chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Trong trường hợp phát sinh dịch bệnh sẽ lấy toàn bộ Khoa Truyền nhiễm để lưu giữ và thu dung, điều trị bệnh nhân.

Trước những diễn biến khó lường và ngày càng phức tạp của dịch Covid-19, Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng đã và đang nỗ lực, khẩn trương tiến hành các biện pháp chủ động giám sát và phát hiện sớm, ngăn chặn dịch bệnh, tạo niềm tin và tránh gây tâm lý hoang mang trong nhân dân.

PHÒNG, CHỐNG DỊCH Covid-19

HƯỚNG DẪN CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ, NƠI LƯU TRÚ

NHỮNG AI CẦN PHẢI CÁCH LY?

Những người không có các triệu chứng nghi nhiễm bệnh (ho, sốt, khó thở) và có một trong những yếu tố sau cần phải cách ly tại nhà, nơi lưu trú

Sống trong cùng nhà, nơi lưu trú với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh

Cùng làm việc với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh

Cùng nhóm du lịch, đoàn công tác, nhóm vui chơi với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh

Có tiếp xúc gần trong vòng 2 mét với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh ở bất kỳ tình huống nào

Ngồi cùng hàng hoặc trước sau hai hàng ghế trên cùng một chuyến xe/toa tàu/máy bay với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ

Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ Trung Quốc (trừ tỉnh Hồ Bắc) trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh

THU HIỀN
<https://infographics.vn>